

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG C KIS LAH KỚP-GỚN MƠ RỚCĂNG

Cuộc sống là chờ đợi và sẵn sàng.

Kis lah kớp-gớn, drim kớp mho, mǎng kớp àng, mơ sùm sùm behở tam tời bớta, ai kớp-gớn gen gớlòt bal mơ rớcǎng.

Sống là chờ đợi, sáng chờ chiều, đêm chờ sáng, và luôn luôn như thế trong mọi chuyện, còn chờ đợi thì luôn đi đôi với chuẩn bị.

Alǎ broǎ dết pah ngai gớtnwèt tus hơ broǎ đồng, broǎ đồng rớlau jớh hỡ lǎh ngai Kớnrǎn tus wớl dùl dờ tai, làng cǎh-rớña jớh dônia do.

Tất cả những chuyện nhỏ hàng ngày nó hướng tới chuyện trọng đại, chuyện trọng đại nhất đó chính là chuyện Chúa trở lại một lần nữa, để phán xét tất cả thế giới.

Hỡ lǎh dùl ngai Kớnrǎn neh tớnggit nênn-cê, mớya ở tớnggit ngai lới.

Đó là một ngày Chúa đã báo trước chắc chắn, nhưng lại không cho biết ngày nào.

Jǎt gùng ớs gen alǎ bớta neh geh sớntòm pal geh dut-lôi.

Theo lẽ thường thì mọi sự đã có khởi sự phải có kết thúc.

Kòn-bonus geh ngai deh pal geh ngai chớt.

Con người đã có sinh phải có ngày tử.

Mǎt-tớngai plai bớnǎng geh ngai gớrộc mơ ở tai pớndàng, kớloàng trồ mơ plai ù gớ-ớwǎn, dà lêng dà kròng gớntớ-ntàc mơ gớpồt gớñjừ, kớno gớlớh be tam mpau iớh bêng ngòt-rớngớt, mớya do lǎh jớnau Kớnrǎn Jesu neh đớs mơ bol he ngai do.

Mặt trời mặt trăng sẽ có ngày tàn lụi và không còn chiếu sáng nữa, tầng trời và trái đất rung động, biển khơi gào thét và sóng vỗ, nghe như trong cơn ác mộng đầy sợ hãi, nhưng đây là lời Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay.

Bớta behở ở hết tử lới gớlik gớs bớh but ù ờnau, mớya rớp tus dùl ngai, ở gớs cau lới git lǎi ngai lới mơ tử lới.

Chuyện như thế chưa hề xảy ra từ khai thiên lập địa, nhưng sẽ đến một ngày, không ai biết trước ngày nào và giờ nào.

Gal cau kớlôi lah trồ tiah do kớ-kớljǎp, alǎ bớta gǎm sùm gớ be yau, ở càng kớnlờ mơ rớcǎng lǎi chi lới làng glar. Sớlờ wớl gen ñô lǎ! chờ lǎ ! sa lǎ ! ngui lǎ ! Mớya geh dùl ngai nisóna.

Nhiều người nghĩ rằng trời đất này bền vững, mọi sự vẫn luôn như xưa nay, không cần phải lo và chuẩn bị làm gì cho mệt. Ngược lại thì uống đi ! vui đi ! ăn đi ! dùng đi ! Nhưng sẽ có một ngày bất thành linh.

Kòn-bonus bươn gớjà kớlôi behở mơ ngir mơ ñô sa bớñul lớmbè, ngir mơ bớta pas-gớs nguì sa pốc sả in, ở kớlôi mơ ở rớcắng tớl huềng-soàn mơ rài tớnữ in. Hở Sớrbớng roh đờng !

Con người rất dễ chiều theo sự suy nghĩ như thế và mê ăn uống say sưa, mê sự giàu sang và thụ hưởng cho thân xác, không nghĩ và không chuẩn bị đủ cho linh hồn và đời sau. Đó là một nguy hiểm lớn !

Trồ tiah mơ dônia do gớlớh be lớngai lớngò, mớya geh bớta gớpồn tam đớrlắm ở gớs cau lớì git lài.

Trời đất và thế giới này xem ra yên ả, nhưng có cái ẩn giấu bên trong không ai biết trước.

Ừ tiah mơ dà lềng gớlớh be ring drik, nớsona ù gớ mớpmớ mơ dà gớpồ, cau lớì ở git rớcắng lài mắng mho gen ở rớgớì dồ klàs. Alắ sớnăm lài pa do tam rà lớgar geh rớhiang rớbồ cau chớì bớh gớmpớmm ù mơ dà lềng kớ, tài bớh ở rớcắng tàng ở thàn.

Hở krung lắh jớnau tớngkắh jớh alắ cau in.

Đất và biển xem ra lặng yên, bỗng nhiên động đất và sóng vỗ, ai không sẵn sàng đêm ngày thì không sao tránh thoát. Những năm gần đây trong nhiều nước có cả trăm ngàn người chết do động đất và sóng thần, vì không chuẩn bị và không kịp.

Đó là lời cảnh báo cho mọi người.

Jớnau Kớnrầñ đớì ở di lắh jớnau đớì gớì, bañ sền ở sớp.

Lời Chúa nói không phải là lời nói suông, chớ coi thường.

Broắ Kớnrầñ dề gen bol he ở git, Khai kớñ be lớì gen gớgớs behở, ngai dut-lồì trồ tiah lah broắ tam tề Khai dề.

Việc của Chúa chúng ta không biết, Ngài muốn thế nào thì nó thành sự như vậy, ngày tận thế là việc trong tay Ngài.

Jớnau Khai kớñ đớì mơ he ngai do lắh pal git ngắc kắh mơ rớcắng, be dùl nắ cau kớp-gớn cau tồm hìu lồì tiah ngai rề wớl.

Chuyện quan trọng nhất Ngài muốn nói với chúng ta hôm nay là phải biết tỉnh thức và sẵn sàng, như một người chờ đợi chủ nhà đi xa trở về.

Rài kis lắh kớp-gớn mơ rớcắng, rớcắng làng mut tam rài kis pa mơ rài kis sùm, ở rớcắng gen jớh rài kis do pớlai gớì .

Cuộc sống là chờ đợi và chuẩn bị, chuẩn bị để được đi vào cuộc sống mới và vĩnh cửu, không chuẩn bị thì hết tất cả đời này uống phí mà thôi.